

## HỢP TÁC VIỆT NAM - HOA KỲ TRƯỚC CƠ HỘI MỚI

Ngày 10/9/2023, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Joe Biden, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ hai nước thành Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự hợp tác sâu rộng hơn giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó, hợp tác về thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế bao trùm dựa trên đổi mới sáng tạo được xem là nội dung cốt lõi và là động lực quan trọng trong phát triển quan hệ giữa hai nước.

Nhiều chuyên gia đánh giá rằng với việc nâng cấp quan hệ với đối tác thương mại lớn nhất thế giới này, Việt Nam có thể kỳ vọng vào những chuyển biến tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao và thúc đẩy thương mại bền vững với Hoa Kỳ cũng như thế giới.

### Cơ hội cải thiện về chất để thu hút đầu tư nước ngoài

Trong tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Việt Nam và Hoa Kỳ nhấn mạnh việc thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước. Theo đó, hai nước đã tuyên bố khởi động các sáng kiến phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn, trong đó Hoa Kỳ sẽ cung cấp khoản tài trợ ban đầu lên đến 2 triệu USD. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng đưa Việt Nam vào danh sách các nước được hỗ trợ từ Quỹ Sáng tạo và An ninh công nghệ quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn nhằm hợp tác với Việt Nam trong phát triển hệ sinh thái bán dẫn bền vững...

Các sáng kiến này được kỳ vọng sẽ là cơ sở để cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và hệ sinh thái công nghệ cao ở Việt Nam, tạo nền tảng quan trọng giúp tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong các lĩnh vực liên quan.





Trên thực tế, ngay sau tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ giữa hai nước, nhiều tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đã quan tâm hơn và bắt đầu lên kế hoạch đầu tư vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sản xuất chip, sản phẩm công nghệ cao..., trong đó có thể kể đến nhiều doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu của Hoa Kỳ như NVIDIA, Marvell, Amkor-USA... Việt Nam cũng có thể kỳ vọng vào những động thái tương tự từ các nhà đầu tư ở các nước khác có quan điểm và cách đánh giá gần với nhà đầu tư Hoa Kỳ.

### **Cơ hội khắc phục những rào cản thương mại còn tồn tại**

Với việc nâng cấp mối quan hệ hợp tác, hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ, đồng thời cùng nhau giải quyết các rào cản về tiếp cận thị trường của hai bên trong thời gian sắp tới.

Về phía Hoa Kỳ, nước này cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam về sản xuất, phát triển hạ tầng vật chất và hạ tầng số chất lượng cao, chuyển đổi năng lượng công bằng, phát triển nông nghiệp bền vững và thông minh, cũng như hỗ trợ Việt Nam tham gia sâu rộng và bền vững vào các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Hiện tại, Hoa Kỳ cũng đang thúc đẩy quá trình xem xét yêu cầu công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. Nếu chính thức được chấp nhận, đây sẽ là một bước chuyển biến đáng chú ý trong quan hệ thương mại giữa hai nước, tạo điều kiện rất thuận lợi cho các ngành sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ - thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại.

Có thể thấy, việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là một bước tiến quan trọng trong hợp tác thương mại, đầu tư... giữa hai nước. Trên cơ sở này, Việt Nam hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những kết quả tích cực trong hoạt động xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài từ Hoa Kỳ vào Việt Nam trong thời gian sắp tới.